

ทำไมวันนี้ไม่สวมหมวกกันน็อก..

เสียงฟ้าผ่าเปรี้ยง ผ่าเปรี้ยง ผ่าเปรี้ยงๆกลางเที่ยงน่าน้อย... ขณะที่ฉันร้องเพลงอย่างมีความสุขกับการขยับร่างกายเบาๆตามเสียงเพลง คุณเขตชุมชนถนนแคบๆ ขับความเร็วในชุมชนเท่าไรรู้ถึงจะปลอดภัย ไม่รอสามิตอบฉันรีบเฉลย เนี่ยะนะถ้าคุณขับ 20 กม.ต่อชั่วโมงคุณจะมองเห็นบริบทรอบข้างชัดเจนถ้ามีเด็กวิ่งออกมาถนนเราสามารถเบรกทันนะ คุณรู้ไหมถนนเมืองไทยเค้าออกแบบมาเพื่อรองรับความเร็วเท่าไรรู้ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 55++ แล้วรู้ไหมถ้าขับ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วคุณจะเหลืออะไร ก็เหลือแต่ชื่อใจคะ55++ฉันรีบเฉลยก่อนที่สามิตจะตอบ คิดเอาไว้ว่าจะขับเท่าไรรู้ ลูกหมูเรารออยู่บ้านนะ

เอะ!!ทำไมคนอยู่กลางถนนเยอะจัง คุณๆเสียงฉันเรียกสามิต ลดความเร็วลงข้างหน้าน่าจะเป็นอุบัติเหตุนะ เมื่อขับรถเข้าไปใกล้ๆ บริเวณที่เกิดเหตุเป็น 3 แยกถนนสี่เลนส์ เห็นนักเรียนหญิงนอนอยู่กลางถนนสองคน มีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ 2 คัน สามิตชะลอความเร็วลงและตีไฟฉุกเฉินเพื่อให้รถข้างหลังทราบว่าจะข้างหน้ามีเหตุผิดปกติ ขับรถเข้าไปใกล้เหตุเห็นชายวัยรุ่นนอนอยู่ข้างถนนอีก 1 คน ขณะที่ฉันกำลังจะหยิบโทรศัพท์แจ้ง 1669 ได้มองเห็นพลเมืองดี 2รายกำลังโทรเรียกรถโรงพยาบาล และมีพลเมืองดี อีกประมาณ 4-5 คนแบ่งหน้าที่ในการดูแลด้านการจราจร และนำกรวยที่ตั้งอยู่บริเวณพอดีมากัน ฉันวิ่งเข้าไปดูน้องผู้ชายที่นอนอยู่ก่อน แนะนำตัวแจ้งว่าเป็นพยาบาล น้องรู้สึกตัวดี ไม่สลบ จำเหตุการณ์ได้ มีแผลถลอกที่หน้าอก หายใจสะดวกดี ไม่มีอาการปวดต้นคอ ขาซ้ายขยับได้ ขาขวามีแผลเปิดที่หลังเท้า กระดกขาไม่ได้ น้อง พี่ครับผมจะได้ส่งตัวจังหวัดไหมครับ ผมจะไปตะฟุตบอล ถ้าน้องไม่ยอมไปตัวจังหวัดน้องต้องกระดกเข้าชั้นให้ได้ก่อน ฉันพูดให้

นั่งคิดต่อเอง ฉันได้ทำการหยุดเลือดและให้พลเมืองดี ดูเล่น้องต่อ และเข้าไปดูน้องนักเรียนหญิงสองคนที่นั่งอยู่กลางถนนมีพลเมืองดีคอยดูแลการจราจรให้ แต่ด้วยเป็นถนนเส้นใหญ่ ผ่านหลายอำเภอ และเป็นช่วงเวลาเลิกงาน มีทั้งรถเล็กและรถพ่วงผ่านไปมาเยอะมาก นักเรียนหญิงสองคนลุกนุ่งได้เราสามีภรรยาแยกกันดูผู้ป่วยเมื่อประเมินแล้วว่าไม่มีอาการบาดเจ็บของกระดูกไขสันหลัง น้องไม่มีอาการปวดต้นคอ ไม่มีอาการชาที่ขาสองข้าง เราได้พุงน้องออกมาจากกลางถนนมาปฐมพยาบาลที่ปลอดภัย ไม่นานมีรถกู้ภัยทางหลวงขอนแก่นผ่านมา พี่ได้นำกระเป๋าพยาบาล ลงมาช่วย ซึ่งสอบถามภายหลังพี่เค้ากำลังจะกลับบ้าน ฉันดูบาดแผลที่หน้าน้องนักเรียนทั้งสองคน ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกกันใช้ไหม้คะ น้องคนแรกที่พันหายไป 3 นิ้ว ริมฝีปากล่างฉีกขาดเป็นแผลใหญ่ ตอบเชิงโทษตัวเองว่า เออ!!ทำไมวันนี้ไม่ใส่หมวกกันน็อกวะ คำตอบของน้องฉันเข้าใจว่าทุกวันน้องใส่ แต่วันนี้คิดว่าไม่เป็นอะไรเลยไม่ใส่ น้องอีกคนศีรษะบวมโน ใต้ตาเขียว บ่นวิงเวียนปวดศีรษะตลอดไม่สวมหมวกกันน็อกเช่นกัน ในใจคิดว่าถ้าน้องทั้ง 2 คนนี้สวมหมวกกันน็อก คงลดอาการบาดเจ็บที่หน้าและศีรษะได้ หลังจากรถพยาบาลมาเราได้ส่งต่ออาการของน้องทั้ง 3 คน และเดินทางต่อ

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา วันนี้โชคดีที่น้องยังได้รับโอกาสให้ได้กลับมาพูดคำว่าทำไมไม่ใส่หมวกกันน็อก บางคนไม่มีโอกาสแม้ได้คิดหรือ ร่ำลาคนที่รัก บางคนมีโอกาสรอดกลับมาแต่ไม่สามารถพูดได้ หรือบางคนมีโอกาสกลับมาพูดได้แต่ไม่มีโอกาสได้กลับไปขับรถอีกครั้ง อุบัติเหตุทางจราจรในประเทศไทยความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีผู้เสียชีวิตทุกชั่วโมง เราไม่อาจรู้ได้ว่าชั่วโมงข้างหน้าจะเป็นเราหรือเปล่า ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจรนะคะ

